

## บาท/ดอลลาร์แข็งค่าตามสกุลเงินภูมิภาค, คาดแกว่งในกรอบรอดูท่าที่ทรัมป์

\*บาท/ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยในทิศทางเดียวกับสกุลเงินภูมิภาค ขณะที่ตลาดกำลังจับตาท่าทีของประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ว่าจะส่งสัญญาณในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจอย่างไร

\*ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านที่ 35.30 และแนวรับที่ 35.40

\*ดอลลาร์รักษาช่วงบวกไว้ได้ในช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย ขณะที่นักลงทุนรอดูพิธีสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ ของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ในวันนี้

\*ดอลลาร์ได้รับแรงหนุนจากตัวเลขการจ้างงาน และตัวเลขภาคที่อยู่อาศัยที่แข็งแกร่งของสหรัฐ โดยตัวเลขการก่อสร้างบ้านของสหรัฐดีขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ในเดือนธ.ค.

\*นักลงทุนบางส่วน คาดว่า นายทรัมป์จะเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมในนโยบายของเขา หลังจากพิธีสาบานตนแล้ว เพราะฉะนั้นดอลลาร์อาจจะร่วงลงได้เช่นกัน หากนายทรัมป์ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจง

\*ยูโรดีขึ้นขณะที่ธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) ตรึงนโยบายการเงินไว้ตามเดิม โดยอีซีบีประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไม่เปลี่ยนแปลงที่ 0.00% ตามคาด พร้อมทั้งคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ที่ -0.40% และ 0.25% ตามลำดับตามความคาดหมาย

\*อีซีบีจะยังคงดำเนินโครงการซื้อสินทรัพย์วงเงิน 8 หมื่นล้านยูโรต่อเดือน ไปจนถึงสิ้นเดือนมี.ค. และหลังจากนั้นจะซื้อสินทรัพย์วงเงิน 6 หมื่นล้านยูโรต่อเดือน ไปจนถึงสิ้นปีนี้

\*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 154.38 ล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 4.70 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ขายสุทธิ 1.25 พันล้านบาท

\*09.06 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 35.33/35 จาก 35.394 เมื่อวาน

\*บาท/ยูโร อยู่ที่ 37.720/752 จาก 37.628 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 114.70/73 จาก 114.86 เมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.0677/81 จาก 1.0663 เมื่อวาน

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับข้อมูลหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

"เข้านี้แข็งค่าขึ้นตาม regional นักลงทุนก็พยายามจะ square position ในดอลลาร์ออกมา  
บางส่วน เพื่อรอดูท่าทีของทรัมป์ หลังจากปรับตำแหน่งแล้ว" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า  
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ  
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย  
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้